
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายไสว    สิงห์ทอง  ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 2. นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.  นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 5. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 11. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 2. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายสาโรจน์    รักงาม  รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 4. นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 5. นางระพีพร  สมสุข  รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 6. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 7. นางรุจ ี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 8. นายอโนทัย  นุ่นแก้ว  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
 9. นางสาวจงจิตร  บุญกุระกนก ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 10. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 11. นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 12. นายวัฒนา  พวงศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 13. นางสาวอลิศรา  จงสวัสดิ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 14. นางสาวไกรสร     นันทวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 15. นางอรอุมา         แก้วโวหาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 16. นางสาวลักขณา   พรหมสาขา ณ สกลนคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 17. นายเอกชัย    สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 18. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 

19. นายสันติสุข  ห้าวหาญ พนักงานจ้างฯ 
 20. ร.ต.อ.ฉลองพร  อินทรจงใจ ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทร 

21. นางวาสุนีย ์  นนทศรี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลำนารายณ์ 
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เริ่มประชุม  09.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายไสว  สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ทั้ง 2 ท่าน 
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 
ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
 วันนี้ เป็น  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ .ศ. 2566  

โดยจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                             
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ ์

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  
   วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 
 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
   วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง)  

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่อง อ่ืน ๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายไสว  สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- แนะนำข้าราชการที่มาบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 
1. นางสาวไกรสร    นันทวงค์        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
2. นางอรอุมา        แก้วโวหาร      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
3. นางสาวลักขณา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
- เชิญแนะนำตัวครับ  

  
นางอรอุมา แก้วโวหาร 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอรอุมา แก้วโวหาร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ค่ะ 
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นางสาวลักขณา  พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวลักขณา  
พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง ค่ะ 

  
นางสาวไกรสร นันทวงค์ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวไกรสร นันทวงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สภาเทศบาลยินดีต้อนรับทั้ง 3 ท่าน ที่ได้มาร่วมปฏิบัติงานกัน ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่  
ของท่าน ยึดหลักความถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ขอบคุณครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไร
หรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี  
พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 
- โปรดยกมือขึ้นครับ  

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 11 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง            7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ              

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 11 เสียง ครับ 
- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์ ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไร
หรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
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 - เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  
พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 11 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง            7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ              

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 11 เสียง ครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคำแถลงงบประมาณ  
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

คำแถลงงบประมาณ 
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง        

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 314,597,686.60 บาท   

 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 173,332,336.87 บาท    
 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 74,985,140.48 บาท   
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ  

 รวม 300,900.00 บาท       
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 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 39 โครงการ  
 รวม 18,178,850.00 บาท  

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน - บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
(1) รายรับจริง จำนวน 89,859,475.19 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร                   จำนวน    3,762,901.43  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       จำนวน    2,015,112.45  บาท

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จำนวน  843,253.42  บาท
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน  171,936.00  บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         จำนวน         62,416.67  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน         จำนวน             0.00  บาท 

หมวดภาษีจัดสรร         จำนวน   47,568,515.22 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         จำนวน   35,435,610.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 40,200.00 บาท  
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 63,046,675.25 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง  จำนวน           21,076,896.20 บาท 
งบบุคลากร  จำนวน           16,967,420.24 บาท  
งบดำเนินงาน  จำนวน           21,093,165.81 บาท  
งบลงทุน  จำนวน                484,315.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น จำนวน            -  บาท  
งบเงินอุดหนุน จำนวน    3,424,878.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 36,200.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,942,478.00 บาท    
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
 

3. งบเฉพาะการ          
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 

 รายรับจริง   จำนวน           6,140,498.06  บาท
 รายจ่ายจริง   จำนวน   2,192,435.98  บาท
 กำไรสะสม   จำนวน         -    บาท
 เงินสะสม   จำนวน         -    บาท
 ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน         -    บาท 

 กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จำนวน          12,820,005.74 บาท
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล  จำนวน                        00.00          บาท 
 เงินฝากธนาคาร   จำนวน        18,944.29  บาท 
 ทรัพย์รับจำนำ   จำนวน           60,677,700.00  บาท 
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 4.  รายรับ 
                                               รายรับจริง      ประมาณการ     ประมาณการ 
                                                ปี  2565        ปี 2566          ปี 2567 

รายได้จัดเก็บ      
 หมวดภาษีอากร            5,252,926.55   5,682,300.00   5,040,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   

            1,824,813.82  1,763,500.00   2,084,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   2,729,432.14     740,000.00   1,165,000.00 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
     239,808.00   2,000,000.00  2,000,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      479,755.95      365,000.00     310,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน        13,600.00 19,200.00       30,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง       10,540,336.46 10,570,000.00 10,629,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดภาษีจัดสรร           61,969,240.66 58,940,000.00 63,590,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    48,471,051.00 60,000,000.0  55,781,000.00 

รวม           120,980,628.12 129,510,000.00 130,000,000.00 
 

งบเฉพาะการ           13,493,879.97  17,106,000.00 14,006,000.00 
รวมทั้งสิ้น                134,474,508.09  146,616,000.00 144,006,000.00 

 

5. รายจ่าย 
    รายจ่ายจริง ปี 2565  ประมาณการ ปี 2566  ประมาณการ ปี 2567 
จ่ายจากงบประมาณ      

งบกลาง        32,888,647.74       30,561,700.00      33,456,720.00 
งบบุคลากร     21,494,077.95      41,204,640.00      42,372,580.00 
งบดำเนินการ  29,467,758.57       34,666,060.00      35,240,000.00 
งบลงทุน          1,078,140.00       17,816,800.00      13,625,400.00 
งบรายจ่ายอ่ืน          -                        -                           - 
งบเงินอุดหนุน 4,583,248.00         5,260,200.00        5,305,300.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 89,511,872.26   129,510,000.00    130,000,000.00 
รวม            89,511,872.26  129,510,000.00    130,000,000.00 
 

งบเฉพาะการ    2,720,550.12     11,728,500.00       11,608,500.00 
รวมทั้งสิ้น          92,232,422.38   141,238,500.00    141,608,500.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม         130,000,000.00  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ ยอดรวม          130,000,000.00  บาท 
ด้านบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม  30,095,220.00   บาท 

1.  แผนงานบริหารทั่วไป  ยอดรวม   22,470,960.00   บาท 
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     7,624,260.00   บาท 
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 ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยอดรวม   46,020,460.00   บาท 
1.  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม     19,599,880.00   บาท 
2.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม              7,233,720.00   บาท 
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์             ยอดรวม              1,026,920.00   บาท 
4.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม            12,576,620.00         บาท 
5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม              3,243,000.00         บาท 
6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

 ยอดรวม             2,340,320.00         บาท 
 

ด้านการเศรษฐกิจ   ยอดรวม   20,427,600.00    บาท 
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  19,772,600.00          บาท 
2.  แผนงานการเกษตร  ยอดรวม          85,000.00    บาท 
3.  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม        570,000.00    บาท 

        

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   ยอดรวม            33,456,720.00    บาท 
 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม    33,456,720.00         บาท 
           

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  (สถานธนานุบาล)   
ยอดรวม            11,608,500.00    บาท 

1.  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม     9,446,500.00          บาท 
2.  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม     2,162,000.00    บาท 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567        
รวมทั้งสิ้น       141,608,500.00    บาท 
 

- จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือให้
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ที่ส่งมาพร้อมนี้  
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไร 
จะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
หรือไม่ครับ  
- ขอเชิญครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จำนวน 11 เสียง ค่ะ 

1. นายไสว  สิงห์ทอง            7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จำนวน 11 เสียง 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  
- ขอบคุณครับ 
- กรณีสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ (1) ให้ประธานดำเนินการเลือก
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเพ่ือแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตาม ระเบียบฯ ข้อ 103  
และข้อ 107 (2) ให้ที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการฯ  
ตามระเบียบข้อ 45 วรรคสาม ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  
- ต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนกี่ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับ
กำหนดให้มีอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน ของสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเลยครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
จำนวน 3 ท่าน ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง       4. นายนิกร  ห่วงงาม 
2. นายวิชาญ            ชิ้นเจริญ      5. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
3. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส         6. นายสมนึก นาโพธิ์ 

- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบให้มีคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 3 ท่านครับ 
- ขอบคุณครับ 
- ก่อนที่จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
- เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครบั 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 103 ข้อ 107 และข้อ 12 ประกอบกับข้อ 8 การดำเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยดำเนินการเลือกกรณีท่ีมีผู้เสนอเกินกว่า ก็จะต้องดำเนินการเลือก
โดยใช้วิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลนะคะ แต่ว่าข้อ 107 ประกอบข้อ 12 ถ้าการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติให้เลือกเช่นเดียวกับรองประธานสภา ถ้ามีรองประธานสภามากกว่า  
1 คน ก็ให้ เลือกทีละคน เพราะฉะนั้นการเลือกกรรมการแปรญัตติก็จะต้องเสนอชื่อ 
คนที่ 1 ก่อน สมมติมีผู้เสนอเพียงคนเดียวคนนั้นก็จะได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ตามลำดับไปโดยไม่ต้องเลือก สมมติถ้าคนที่ 1 มีผู้เสนอหลายคนก็จะต้องให้สมาชิกดำเนินการ
เลือกโดยเขียนชื่อใส่กระดาษนะคะ ถ้ารอบแรกคะแนนมากกว่าก็จะได้รับเลือก ถ้าคะแนน
เท่ากันก็เลือกใหม่ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกก็จับสลากและจะใช้วิธีนี้จนกว่าจะได้ครบตามจำนวน
ที่เสนอค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
เชิญได้นะครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มีผมจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
- เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านแรกครับ 
- เชิญครับท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา 
จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 1 ค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง       3. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นายวิชาญ            ชิ้นเจริญ      4. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 

- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่าท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่ 1 นะครับ 
- ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ครับ 
- เชิญท่านจันทร์เพ็ญ บัวทอง ครับ 

  
นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอท่านนิกร ห่วงงาม  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ค่ะ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านจันทร์เพ็ญ บัวทอง ครับ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายสมนึก           นาโพธิ์             3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ 
2. นายศรัณย์พัทธ์     ติกขะปัญโญ  

- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่าท่านนิกร ห่วงงาม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่ 2 นะครับ 
- ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 นะครับ 
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ครับ 
- เชิญท่านถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ท่ านสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุ กท่ าน  
กระผมนายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอท่านศุภนุช วะดี  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายสมนึก           นาโพธิ์             3. นายวิชาญ             ชิ้นเจริญ 
2. นายศรัณย์พัทธ์     ติกขะปัญโญ      4. นางสาวจันทร์เพ็ญ    บัวทอง 

- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี เป็นอันว่า 
- ท่านศุภนุช วะดี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่ 3 นะครับ 
- บัดนี้สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ 3 คนแล้ว คือ 

1. นายนรเสฏฐ์    รุจิพาณิชย์                                         
2. นายนิกร        ห่วงงาม  
3. นางศุภนุช     วะดี 

- ต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ จำนวนกี่วัน จะเริ่มตั้งแต่วันใด และจะกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ให้แล้วเสร็จเมื่อใด เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอครับ 
- เชิญท่านสุมาลี  ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี  ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี 
ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เนื่องจากสภาเทศบาลจะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จและเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ขอเสนอ
ระยะเวลาคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566  
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 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ขอบคุณคะ่ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 

1. นายสมนึก           นาโพธิ์             3. นายวิชาญ             ชิ้นเจริญ 
2. นายศรัณย์พัทธ์     ติกขะปัญโญ      4. นางสาวจันทร์เพ็ญ    บัวทอง 

- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
- เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ท่านใด
เห็นชอบตามที่ท่านสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เสนอระยะเวลา
คำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่16 – 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.  
ถึง เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียงค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง            6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเ่ห็นชอบ 1 เสียง ค่ะ 
  1. นางศุภนุช  วะดี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็ น อั น ว่ าส ภ า เท ศ บ าล แ ห่ งนี้ มี ม ติ ให้ ก ำห น ด ระย ะ เว ล า เส น อค ำแ ป รญั ต ติ  
เป็ น เวลา 3  วัน  โดย เริ่มจากวันที่  16  – 18  สิ งหาคม  2566  เวลา 08 .30  น .  
ถึง เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่  22 สิงหาคม 2566 นะครับ ซึ่งจะได้ส่งร่างเทศบัญญัตินี้
ให้ แก่ คณ ะกรรมการแป รญั ตติ ได้ พิ จ ารณ าต่ อ ไป  สม าชิ กสภ า เท ศ บ าลท่ าน ใด 
หรือนายกเทศมนตรีมีความประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติให้เสนอได้ตามกำหนดเวลาข้างต้น  
นะครับ 
- ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ผมขอฝากให้คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ท่านได้แปรญัตติ 
โดยคำนึงถึงกฎหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร และความสามารถที่ผู้บริหาร  
จะนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับ ตลอดจนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมนะครับ 
- เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลา  3 วัน  
โดยเริ่มจากวันที่  16 – 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  22 สิงหาคม 2566 ดิฉันขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมการประชุม 
ในวันที่  15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เพ่ือจะได้ดำเนินการเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
- ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ ท่ าน เลขานุ การสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้ แจ้ งรายละเอียด 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ทราบแล้วนะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่ประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติให้ปฏิบัติตามเวลาซึ่งได้กำหนด  
ไว้แล้วนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภณัฑ์สำนักงาน  
จำนวน  2  รายการ (กองคลัง) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
2 รายการ (กองคลัง) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหาร

ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองคลัง 
1. เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,800.- บาท เป็นเงิน 11,200.- บาท  
- ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 65 x 100 เซนติเมตร 
- ปรับระดับสูง – ต่ำ 
- มีล้อหมุนได้ (เนื่องจากไม่ปรากฎตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก

งบประมาณจึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2562  
และหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808 .2/ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม 2564 
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 2. เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท  
- ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 45 x 90 เซนติเมตร 
- ปรับระดับสูง - ต่ำ 
- มีล้อหมุนได้ (เนื่องจากไม่ปรากฎตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก

งบประมาณจึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2562  
และหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808 .2/ว 1095 ลงวันที่   
28 พฤษภาคม 2564 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
21,200.- บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-) 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
กองคลัง 
เงินเดือนพนักงาน มีงบประมาณตั้ งไว้ 2,891,220.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ 

1,654,040.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 21,200.- บาท 
รวมโอนลด จำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,200.- บาท  

(-สองหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-) 
เหตุผล 

เพ่ือรองรับพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่และทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงิน
เพี ย งพอที่ จะโอนมาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่  จึ งขอ เสนอญั ตตินี้ ต่ อสภาเทศบาล  
ตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
2 รายการ (กองคลัง) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง            7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
2 รายการ (กองคลัง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ  
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา 
จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันมีเรื่องสอบถาม เสนอแนะ และชื่นชมในการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร 
1. ขอชื่นชมเรื่องเสียงตามสายที่ได้ปรับปรุงใหม่บริเวณหมู่ 1 ชัยนารายณ์ ได้รับทราบข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหลังจากเคารพธงชาติอยากให้มีงาน
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือจะเป็น ข่าวสารต่างๆ ที่ให้ประชาชนรับทราบ 
2. ถังขยะเปียก ทางเทศบาลได้แจกให้ประชาชนช่วงประชาคม อยากติดตามหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องได้ประเมินติดตามการปฏิบัติงานประชาชนที่ได้รับถังขยะเปียกไปมีการนำไปใช้จริง
หรือว่าเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี  ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีเรื่องสอบถาม 2 เรื่อง 
1. ติดตามสอบถามเรื่องเครื่องออกกำลังกาย ในฟิตเนสที่ ย้ ายไปบริ เวณสนามกีฬา 
หน้ าโรงพยาบาล ไม่ทราบว่ าจะดำเนิ นการย้ ายออกมาตามที่ เคยเสนอไว้หรือ ไม่   
ถ้าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
2. การกำจัดขยะ ในขณะนี้เห็นว่าในแต่ละจุดมีการลดถังขยะ ให้แต่ละครัวเรือนนำถุงขยะ  
มาวางไว้แล้วรถขยะจะไปเก็บ แต่จะมีบางจุดที่มีถังขยะตอนนี้จำนวนขยะค่อนข้างเยอะมาก 
อาจจะเป็นเพราะว่าที่ทิ้ งขยะน้อยลงจึงเอาขยะมารวมกัน  อยากเสนอให้ทางเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนต่างๆหรือทางผู้ใหญ่บ้านว่าขยะประเภทใดที่จะนำไปทิ้งในจุดที่ 
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 เทศบาลตั้งไว้ได้หรือว่าประเภทใดไม่ได้ ถ้าหากว่าทิ้งไม่ได้จะมีวิธีใดที่จะกำจัดขยะนั้นได้ 
ประชาชนจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตอนนี้มีความรู้สึกว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงอยากเสนอ
ตรงนี้ว่าน่าจะประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางว่าทำอย่างไรให้ประชาชนได้ทราบในเรื่องการทิ้งขยะ 
ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- ท่านนายกเทศมนตรีจะชี้แจงหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  
1. ขอแจ้งข่าวดีให้ทุกท่านทราบ น้องแบม นางสาววรัญญา ตลาดเงิน ได้ไปแข่งขันเทควันโด 
รายการ 2023 Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships 
ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้  ได้รับเหรียญทอง รุ่นน้ำหนักไม่ เกิน 42 กิโลกรัม  
นำชื่อเสียงมาให้แก่ เขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ทางเทศบาลจะออกเกียรติบัตร 
และมอบทุนการศึกษาเพ่ือให้น้องมีขวัญกำลังใจต่อไป 
2. เทศบาลได้ขุดลอกท่อระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณทางไปบ้านท่าดินดำ  
เพ่ือป้องกันน้ำท่วม  
3. เทศบาลได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย เป็นครั้งที่ 2 เพราะว่าปีนี้ไข้เลือดออก
ระบาด และจะติดตามผลต่อไป ถ้าเกิดชุมชนไหนพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีหน่วยออกพ่น
หมอกควัน ถ้ามีการระบาดมากจะต้องออกพ่นหมอกควันเป็นครั้งที่ 3 
4. เทศบาลได้ติดไฟแสงสว่าง LED ไม่ต่ำกว่า 400 จุด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
5. เทศบาลได้ขายขยะบริเวณเขาหินกลิ้ง จำนวน 2,000 ตัน ลดมลภาวะเป็นพิษ ลดกลิ่น 
6. วันนี้ประชุมสภาเทศบาลไม่ได้ออกเสียงตามสาย เพราะได้ทำการปรับปรุงเสียงตามสาย  
ทั้งระบบ เสียงไร้สายและเสียงตามสายจะดำเนินการควบคู่กันไป 
7. สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ จะมีการปรับปรุงถนน ลานอเนกประสงค์ เครื่องออกกำลังกาย 
ลานผู้สูงอายุ 
8. จากการที่เทศบาลสำรวจและติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล จำนวน 40 จุด ได้รับผล
ตอบรับจากสังคมและชุมชน จับผู้ร้ายได้ ทางผู้บริหารเทศบาลคิดว่า 40 จุด อาจจะไม่
ครอบคลุม กำลังพิจารณาจะเพ่ิมกล้องวงจรปิดอีก 15 จุด รวมเป็น 55 จุด  
9. จะทำการปรับปรุงสวนสุขภาพ บริเวณสถานีย่อยรถไฟ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ 
10. สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ ที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องกลิ่น  ทางเทศบาลได้มอบหมายให้  
ท่านรองสาโรจน์ รักงาม ลงพื้นที่พิจารณาและไกล่เกลี่ย 
11. เทศบาลได้ปรับปรุงศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยต่อชายคาออกเพ่ือให้
ประชาชนที่มาใช้บริการมีความสะดวกสบาย  
12. การปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล เทศบาลเป็นเมืองที่ใหญ่ 
และมีเยาวชนสร้างชื่อให้แก่เขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องมีลู่วิ่ง 
13. เทศบาลได้ตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือสานกิจกรรมของผู้สูงอายุ ตอนนี้มีผู้สมัคร 150 คน 
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 14. เทศบาลได้จัดออกกำลังกายช่วงเย็นเป็นการเต้นบาสโลบ จะมีการเต้นวันจันทร์ - วันศุกร์ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 
15. เทศบาลมีความยินดีที่มีข้าราชการใหม่ 3 ท่าน มาร่วมทำงาน  
16. พรุ่งนี้จะมีกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ 
17. เสียงตามสาย ที่แจ้งว่าทางบริเวณ หมู่ 1 ชัยนารายณ์ เมื่อก่อนไม่ได้ยินเสียงตามสาย  
แต่ปัจจุบันนี้ได้ยิน ทางเทศบาลขอรับคำชมและดำเนินการต่อไป ในการแจ้งข่าวสาร บางครั้ง
ต้องแจ้งในเวลาที่กระชับเพราะจะมีบางท่านที่อยากฟังและบางท่านไม่อยากฟัง 
17. เรื่องถังขยะเปียก จะให้ทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจง 
18. เครื่องออกกำลังกายที่ย้ายไป ทางผู้บริหารกำลังดำเนินการ ช่วงก่อนที่ย้ายมาไม่ได้
เนื่องจากติดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเราจะต้องดำเนินการ
ต่อเพ่ือจะย้ายกลับมา และสำรวจว่าต้องปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกี่ตัว  
19 เรื่องขยะต่างๆ เทศบาลจะกำหนดเวลาในการทิ้ งขยะ จะให้ท่ านผู้อำนวยการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจง 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้ทราบครับ 
- เชิญท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 

  
นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องถังขยะเปียกเทศบาลได้แจกถังขยะเปียก 
ให้ประชาชน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามว่าที่ใดดำเนินการบ้าง ขาดเหลืออะไรก็นำถังขยะ
เปียกไปให้ ปัญหาหลักๆส่วนใหญ่ที่รับถังขยะไปจะเป็นผู้สูงอายุที่ขุดดินเพ่ือฝังถังขยะเปียก 
ไม่ไหว ให้เจ้าหน้าที่สำรวจดูว่าท่านใดยังไม่ได้ขุด ได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านเพ่ือทำงานร่วมกัน  
- การจัดการเก็บขยะชิ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่นอน กิ่งไม้ จะมีพนักงานออกปฏิบัติพ่นหมอกควัน 
ปกติแล้วผมได้จัดเวรแบ่งการเก็บขยะ 3 สาย ขยะชิ้นใหญ่ที่มีประชาชนมาทิ้งไว้จะจัดเก็บนอก
เวลา ปัญหาอีกจุดขาดเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนื่องจากประชาชนตัดกิ่งไม้เก็บใส่ถุงมา 
รถขยะจะอัดกิ่งไม้ไม่ได้  ประชาชนท่านใดที่ตัดกิ่งไม้และต้องการทิ้งให้โทรมาประสาน 
ที่เทศบาลได้เลย รถขยะคันเขียวจะไปรับและนำไปทิ้งให้ กรณีที่ทุบปูนประชาชนส่วนใหญ่ 
จะใส่กระสอบแล้วนำมาทิ้งรถขยะจะอัดไม่ได้ ขอให้ประชาชนแจ้งมาแล้วจะนำพนักงาน
ออกไปบริการครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 

  
นายสมนึก นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้บริหาร 
กระผมนายสมนึก นาโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีประชาชนบ้านทุ่งน้อยได้ร้องขอว่า 
มีกองขยะบริเวณทางเข้าหมู่บ้ านทุ่ งน้อย โดยไม่ใส่ถุ งขยะนำมากองไว้ ส่ งกลิ่นเหม็น  
ขอให้เทศบาลช่วยนำออกไป ขอบคุณครับ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
กระผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บริเวณ หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์ 
มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงในอาคารพาณิชย์ รบกวนบ้านเรือนประชาชน
ข้างเคียง การพิจารณาใบอนุญาตอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ พิจารณาอย่างรอบด้านครับ  
ขอบคุณครับ  

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของขยะ ให้เทศบาล
ทำป้ายไปติดที่ทิ้งขยะได้หรือไม่ ถ้าเป็นกิ่งไม้หรือขยะจากงานก่อสร้างหรือที่นอนขนาดใหญ่  
ให้ประสานทางเทศบาลแจ้งให้ชุมชนทราบเลย ถังขยะที่เป็นถังขยะอันตรายไม่ทราบว่าจะทิ้ง
ตรงจุดไหนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเนื่องจากประชาชนยังใช้หน้ากากอนามัยอยู่ในการทิ้งขยะ
ประชาชนจึงนำทิ้งรวมกัน จะมีจุดให้ทิ้งขยะอันตรายตามชุนชนได้หรือไม่จะได้แจ้งทางชุมชน
ว่าขยะอันตรายทิ้งจุดใดบ้าง ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  
1. จากการร้องเรียนของประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลลำนารายณ์ เรื่องขยะบริเวณหมู่บ้านทุ่งน้อย 
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเก็บขยะให้ครับ 
2. เรื่องร้องเรียนสถานบันเทิงส่งเสียงดังทางเจ้าหน้าที่จะติดตามดู ตอนนี้ทางเทศบาล  
ได้มอบหมายให้รองสาโรจน์ รักงาม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน การออกใบอนุญาต 
3. จุดทิ้งขยะ เทศบาลติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกที่ ไม่ว่าเป็นบริเวณข้างศาลเจ้าพ่อเจ้า 
แม่ลำนารายณ์ บริเวณที่ห้ามทิ้งขยะ แต่ก็มาทิ้งกัน เรื่องถังขยะอันตรายเทศบาลรับพิจารณาว่า
จะประกาศวัน เวลา ทิ้งขยะอันตราย หรือจะดำเนินการอย่างไร  
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสาโรจน์  รักงาม  
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอชี้แจงที่ท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ได้รับเรื่องร้องเรียน 
เรื่องนี้ผมรับเรื่องร้องเรียนมาเมื่อวันศุกร์จากผู้ร้องเรียนมาเลย ในส่วนของเอกสารที่เทศบาล
อนุญาตหลังจากประชุมสภาเทศบาลจะเรียกคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในขั้นตอน  
การดำเนินการช่วงที่แจ้งมาผมได้ประสานกับทางสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล เดี๋ยวประชุม  
ช่วงบ่ายจะหากรอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาคารกับทางกองช่างว่าสามารถเปิดแบบนี้  
ได้หรือไม่  
- มีผู้ร้องเรียนบริเวณสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ จากการพูดคุยและไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว
ตอนแรกคิดว่าเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล ท้ายที่สุดแล้วพ้ืนที่ส่วนนั้นถูกกันออกจาก
สัญญาที่ เทศบาลทำกับการรถไฟ ผมและหัวหน้าส่วนได้ เข้าไปประสานกับการรถไฟ  
วันนี้การรถไฟได้ดำเนินการให้ออกไป ผมได้ดำเนินการแจ้งไปในกลุ่ม Line Open แจ้งข่าวสาร
ลำนารายณ์แล้ว ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่ อ ไม่ มี ท่ าน ใด เสน อ เรื่ อ ง อ่ื น ๆ  ผมต้ อ งขอขอบ คุณ ท่ าน สมาชิ กสภ าเท ศบ าล  
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา  10.35  น. 

 
 
 

 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (  นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์  ) 
 
 
 

 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
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  คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้องแล้ว   
เมื่อวันที่  18  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานกรรมการ  
     (นางสุมาลี  ธรรมเจริญ) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
           (นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
              (นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส) 
 
 
 
  สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่ 28    
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
           ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

          ( นายไสว   สิงห์ทอง ) 
 


